

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. นพ.ดนัย ธีวันดา รอง อธ.ทำหน้าที่ประธานการประชุมช่วงแรก เนื่องจาก อธ. ติดภารกิจ	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	๒. รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม กำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค. นำเสนอ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเดือน ส.ค.๖๒ เป้าหมายกรม อ. ร้อยละ ๙๖ ผลร้อยละ ๙๑.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับภาพรวม ๔ งบรายจ่าย ผ่าน ๒๒ หน่วยงาน แบ่งเป็น งบดำเนินงาน ผ่าน ๒๐ หน่วยงาน, งบรายจ่ายอื่น ผ่าน ๑๓ หน่วยงาน, งบลงทุน ผ่าน ๒๑ หน่วยงาน (ณ ๓๑ ส.ค.๖๒) ขอให้หน่วยงานส่งเบิก GFMS ภายใน ๑๖ ก.ย.๖๒ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้ ๑) งบลงทุน กค.ควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และ ตชว.ภาพรวม อาจต้องมี War Room กับหน่วยงานเรื่อง การจัดการพัสดุทุกเดือน ๒) ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ กพว.ของแต่ละหน่วยงาน สามารถนำมาทำ R๒R ได้	รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. กค. ๑) ติดตามผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด ๒) กำหนดมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง, ตชว. PA ปี ๖๓, จัดประชุม War Room เรื่องการจัดการพัสดุ ๒. สกท.นำเรื่องการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุน (Back Office) เรื่อง R๒R เข้าพิจารณาในการประชุม กพว.
	๓.๒.๑ สสม.นำเสนอ HPC Transformation for Health Literate Base Wellness Center/Community กล่าวถึง ประวัติของ สสม.การปฏิรูปแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ Road Map ตั้งแต่ปี ๕๙ ถึงปี ๖๒ สู่อุปการเป็น Healthy City by Health Literacy and Governance ๕ ภาคเขตเมืองใหญ่ และพื้นที่ กทม., Premium PP Service ทุกกลุ่มวัย, Research and Innovation และ Surveillance System	รับทราบ และมอบ สสม. จัดทำ Blueprint for Change
	๓.๒.๒ ศอ.๒ นำเสนอ Best Practice เขตสุขภาพที่ ๒ “การพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กด้วย ๖ โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ รองรับการค้าบริการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กแบบเน้นคุณค่า (๖ Value MCH Program)” ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์, การดูแลครรภ์คุณภาพ, การเตรียมคลอดคุณภาพ, การคลอดคุณภาพ, การดูแลหลังคลอดคุณภาพ สู่เด็กไทยคุณภาพ ดำเนินงานตาม House Model ของเขตสุขภาพที่ ๒ โดยอนาคตจะดำเนินการระบบการจัดการ โปรแกรมดังกล่าวสู่กลุ่มวัยทำงาน และวัยสูงอายุต่อไป	รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	๔.๑ กจ.นำเสนอเรื่อง การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรม อ.เนื่องจากมีการบรรจุเข้ารับราชการล่าช้าจากหลายปัจจัย จึงเสนอให้กรม อ. พิจารณา ๓ ประเด็น ๑) แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการส่งเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลา ๑ เดือนนับจากวันที่มีรายงานตัว ๒) หากเอกสารประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ไม่ครบถ้วน ภายในเวลา ๑ เดือน จะออกคำสั่งบรรจุและ	มอบ กจ.นำเข้าที่ประชุม อ.กพ.กรม พิจารณาก่อน แล้วแจ้งให้ที่ประชุมกรม อ.ทราบต่อไป

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	แต่งตั้งเข้ารับราชการตามลำดับที่ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามปัจจัยที่กรมอนามัย กำหนด ๓) เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วน จะดำเนินการแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการ ให้ได้รับตามสิทธิประโยชน์ภายหลัง	
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ กจ.นำเสนอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ/ เจ้าพนักงานพัสดุ ผ่านการอบรม, ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	รับทราบ มอบ กจ. และ กค.ศึกษารายละเอียด พร้อมทั้งจัดทำ แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๕.๒ สพด. นำเสนอสถานการณ์ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย ภาพรวม อยู่ในระดับพอใช้ ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ และสุขภาพช่องปาก รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้กับรัฐบาล และ กสธ.	มอบ สพด.นำเข้าไปประชุม กพว. โดยผ่านการพิจารณาของ Cluster
	๕.๓ กตส.นำเสนอ ๑) รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำไตรมาส ปี ๖๒ ภาพรวมพบว่า การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ สูงสุดคือ ด้านการบริหารงาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามมติ ครม. ๒) รายงาน ผลการดำเนินงานของ กตส.และประเด็นข้อตรวจพบประจำไตรมาส ๓ และ ๔	รับทราบ และมอบ กค. และ กตส. จัดอบรมระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ปี ๖๓ ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ
	๕.๔ กตส.นำเสนอผลการสอบทานการควบคุมภายในของกรมอนามัย รอบ ๖ เดือน พบว่า มีปัญหาด้านการดำเนินงานของ คกก.ควบคุมภายในระดับกรม, ไม่พบการดำเนินการ บริหารความเสี่ยงของกรม อ. และไม่พบรายงานการควบคุมภายในกรม อ. ปี ๖๑ หน้าเว็บไซต์กรม อ., พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่ควรจะเป็นในการดำเนินงานระบบควบคุม ภายในกรม อ.	
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	๖.๑ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลัง เชื่อมปัญญา พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.ย.๖๒ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กทม.	รับทราบ